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Verkaskipting 

SUV tekur að sér að vera gjaldkeri áfram 
HH tekur að sér að vera varaformaður og IGS tekur að sér að vera ritari 
 
Verkefni framunda 

Nefndir, þarf að pressa á félögin að manna nefdirnar 
Heimasíða status – formaður fer á fund með Þórhalli til að klára vefmál. 
 
Verkefni frá þingi 

Ályktun um fyrirhagaða verðhækkun frá þingi til ÍTR og ÍBR komu á þingi, formaður áframsendir.  
Stigagjöf í félagakeppni og mun HH skoða hana með Einari Má Björnssyni sem kom með tillöguna. 
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Áskorun frá framkvæmdastjóra ÍSÍ 

Kíkja á laga/reglugerð sambandsins til að hindra að öll mál fari beint til dósmstóls ÍSÍ, þarf 
að finna lausn á því að við getum tekið á málum fyrst hjá aganefnd. 
Þarf að gera grein í reglugerð aganefndar til að gefa leyfi á ákvörðunartöku í sumum málum. 
 
 
Önnur mál 

SUV minnist á að það sé að fara koma að undirskiftum milli afrekssjóðs ÍSÍ og stjórnar. 
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